
 

 

ที่ สศก.ยบ. ๐๒๘/๒๕๖๒                เลขที่ ๒ หมู่ ๑ ถนนบางม่วง-บางคูลัด 

              ต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย  

              จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐ 

                          มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ 

ด้วยสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ขอเชิญประชุมกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  

ในวันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ซอยพระเงิน ต าบลศาลากลาง 

อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี การแต่งกาย: ชุดสูทสากล (สีเข้ม) เสื้อเชิ๊ต (โทนชมพู) เข็มกลัด - เนคไทสมาคมฯ    

โดยมีก าหนดการและวาระการประชุม ดังนี้  

  เวลา ๐๙๓๐ น. พิธีบวงสรวงศาลพระพรหมและสักการะศาลตา-ยาย  
  เวลา ๑๐๐๐ น. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน  
 เวลา ๑๐๑๕ น. ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ  

วาระท่ี ๑ : ประธานกล่าวเปิดประชุม  
วาระท่ี ๒ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
วาระท่ี ๓ : เรื่องเพ่ือทราบ  

   ๓.๑ ชี้แจงสถานภาพการเงินของสมาคมฯ โดยเหรัญญิก  
   ๓.๒ รายงานความคืบหน้าการน าสมาคมฯเข้าสู่พระบรมราชูปถัมภ์ (นายบุญเลิศ คชายุทธเดช)  
            (๑๐ นาที) 

  ๓.๓ รายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรมประกวดพระ โดยฝ่ายจัดหารายได้ (พันเอก ธนิต บุตรจินดา)   
   ๓.๔ รายงานความคืบหน้าการจดทะเบียนคณะกรรมการสมาคมฯ เปลี่ยนชื่อเจ้าของอาคาร 
         สมาคมฯและการออกโฉนดที่ดินฉบับใหม่ทดแทนฉบับที่สูญหาย โดยส่วนกฎหมาย  
          ส านักเลขาธิการสมาคมฯ (นายสุรชัย พูลสิริ) 
   ๓.๕ รายงานความคืบหน้าการจัดท าบัตรประจ าตัวกรรมการสมาคมฯ โดยส่วนข้อมูลและสถิติ 
         ส านักเลขาธิการสมาคมฯ (นายพงษ์หฤษฎ์ จรัณยานนท์) 

วาระท่ี ๔ : เรื่องพิจารณา  
   ๔.๑ การจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล โดยอุปนายกฝ่ายกีฬา (นายสมนึก มั่นในบุญธรรม)  
         (๒๐ นาที) 
   ๔.๒ การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล โดยฝ่ายกิจกรรมสันทนาการและการกุศล (นายขจร เรเชียงแสน)  
             (๑๕ นาที) 
   ๔.๓ การปรับปรุงเว็บไซต์และจัดท าฐานข้อมูลทะเบียนศิษย์เก่า (นายรุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม)  
          (๑๕นาที)  



วาระท่ี ๕ : เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
วาระท่ี ๖ : ประธานก าหนดวันประชุมครั้งต่อไปและปิดการประชุม  

เวลา ๑๒๑๕ น.   รับประทานอาหาร  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  
 

พลโท  

      ( สุรชาติ   จิตต์แจ้ง ) 

                                                                                                นายกสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ  


